



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 81/2542

## เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของธนาคาร เพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกและถือหุ้นในธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements - BIS) จำนวน 3,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 42 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามที่คณะกรรมการ BIS ได้เชิญธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ BIS

ในฐานะสมาชิกผู้ถือหุ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีและประชุมประจำเดือน โดยมีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมและธนาคารสามารถทำธุรกรรมด้านเงินฝากและลงทุนในตราสารที่ BIS เป็นผู้ออก รวมทั้งการฝากทองคำและเป็นแหล่งบริหารและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธนาคารด้วย โดยเฉพาะในภาวะที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ BIS จะให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารเงินสำรองในต่างประเทศ การบริการทางการเงินเกี่ยวกับบริหารเงินสำรองและปฏิบัติหน้าที่เป็น trustee ให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดการด้านการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นข้อผูกพันให้ธนาคารกลางผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามข้อเสนอต่าง ๆ ของ BIS และ BIS ก็ไม่มีอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานของธนาคารกลางผู้ถือหุ้นแต่ประการใด

จากการที่ธนาคารได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรวดเร็วขึ้นจะช่วยให้ธนาคารสามารถวางแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาตลาดเงินและมาตรฐานระบบธนาคาร รวมทั้งออก มาตรการป้องกันวิกฤติการณ์ทางการเงินต่าง ๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์

อนึ่ง การเชิญธนาคารกลางของประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกของ BIS นั้นถือเป็นเอกสิทธิ์ของ BIS โดยคณะกรรมการ BIS จะพิจารณาจากความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางให้กับ BIS ในระยะ

ที่ผ่านมา สำหรับธนาคารกลางที่ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก พร้อมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกลางอาร์เจนตินา ธนาคารกลางแห่งยุโรป ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางมาเลเซีย

BIS เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อปี 1930 (พ.ศ. 2473) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Basle ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ BIS เป็นธนาคารสำหรับธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานระหว่างธนาคารกลางในการกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงิน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน

ปัจจุบัน BIS มีผู้ถือหุ้นเป็นธนาคารกลางของ 45 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, บัลแกเรีย, แคนาดา, จีน, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเชก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, อินเดีย, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, แลตเวีย, ลิทัวเนีย, มาเลเซีย, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมานี, รัสเซีย, สาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

BIS มีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้าน โกลด์ฟรังก์ (gold franc)<sup>1</sup> โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 2,500 โกลด์ฟรังก์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2542 หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 14,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น ปัจจุบันมีหุ้นที่ออกไปแล้วทั้งสิ้น 517,165 หุ้น และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 323.2 ล้าน โกลด์ฟรังก์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ออกจำหน่าย

คณะกรรมการของ BIS ประกอบด้วยตัวแทนถาวรจากประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ประเทศละ 2 คน โดยปัจจุบันมีนาย Urban Backstrom ผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศสวีเดน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและประธาน และนาย Andrew Crockett ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

7 ธันวาคม 2542

<sup>1</sup> กำหนดโดย Board of Directors ในปีค.ศ. 1979 เทียบค่า 1 Gold France เท่ากับทองคำหนัก 0.29032258 กรัม และใช้ราคาทองคำ 300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ 1 fine ounce เป็นฐานในการคำนวณ ทำให้ได้ conversion factor ดังนี้

1 gold france = US\$ 2.8